

KHẢO SÁT KẾT QUẢ 10 NĂM...

(Tiếp theo trang 1)



Đồng chí Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu tại buổi làm việc.

có đồng chí Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo UBND tỉnh, lãnh đạo một số, ngành, huyện, thành phố.

Thực hiện Chỉ thị số 10-CT/TW, các cấp ủy đảng, chính quyền, MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội trong tỉnh thực hiện nghiêm túc việc quán triệt, triển khai trong các tổ chức, cơ sở giáo dục, góp phần nâng cao nhận thức và ý thức trách nhiệm về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của công tác phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi, cũng cố kết quả phổ cập giáo dục tiểu học và THCS, tăng cường phân luồng học sinh sau THCS và xóa mù chữ cho người lớn.

đảm việc dạy và học an toàn, hiệu quả. Tại buổi làm việc, các thành viên trong đoàn công tác và lãnh đạo các sở, ngành đã trao đổi, thảo luận, đề xuất các giải pháp để công tác giáo dục và đào tạo của Thái Bình có nhiều chuyển biến và đạt kết quả cao hơn trong thời gian tới.

quản lý để nâng cao chất lượng giáo dục; quan tâm phân bổ ngân sách cho lĩnh vực giáo dục. Chú trọng công tác xã hội hóa giáo dục để huy động nguồn lực xây dựng quy hoạch trường học, trong đó có cả trường ngoài công lập.

Trên cơ sở các ý kiến của đoàn công tác, tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh khẳng định: Công tác giáo dục và đào tạo luôn là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu được các cấp, ngành, địa phương trong tỉnh quan tâm và dành nguồn lực nhất định để phát triển sự nghiệp giáo dục. Từ những kết quả đạt được sau 10 năm thực hiện Chỉ thị số 10-CT/TW của Bộ Chính trị, các cấp, ngành trong tỉnh sẽ tiếp tục đưa ra các giải pháp, mục tiêu cụ thể để giáo dục tỉnh nhà có chuyển biến mạnh mẽ.

Trong chương trình làm việc, đoàn công tác liên ngành của Ban Tuyên giáo Trung ương đã đến kiểm tra việc thực hiện Chỉ thị số 10-CT/TW của Bộ Chính trị và công tác dạy và học trong bối cảnh dịch Covid-19 tại Trường Tiểu học Lê Hồng Phong (thành phố Thái Bình) và Trường Tiểu học và THCS Thăng Long (Đông Hưng). Qua kiểm tra, đoàn đánh giá cao chất lượng dạy và học của 2 trường, đặc biệt các trường đã kịp thời thích ứng an toàn, hiệu quả trong việc giảng dạy trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19.

XÂY DỰNG LỰC LƯỢNG CÔNG AN XÃ...

(Tiếp theo trang 1)



Đồng chí Nguyễn Khắc Thận, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh trao bằng khen cho các tập thể.

bám sát chỉ đạo của Bộ Công an, của Thường trực Tỉnh ủy, UBND tỉnh đồng thời phối hợp chặt chẽ với các ngành, UBND các huyện, thành phố tham mưu tổ chức thực hiện, đẩy nhanh lộ trình triển khai điều động, bổ trí công an chính quy bảo đảm mỗi xã có từ 5 cán bộ công an chính quy; kết hợp với việc bổ trí, giải quyết chế độ, chính sách đối với lực lượng công an xã bán chuyên trách. Đến ngày 28/9/2020, tỉnh đã hoàn thành việc điều động, bổ trí công an chính quy đảm nhiệm các chức danh công an xã bảo đảm 100% số xã có tối thiểu 5 cán bộ công an chính quy. Sau khi được điều động, bổ trí đảm nhiệm các chức danh công an xã, cán bộ, chiến sĩ công an chính quy đã sớm ổn định tổ chức đồng thời tiến hành ngay những biện pháp nghiệp vụ, nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự tại địa bàn. Trong đó, nổi bật là đã phối hợp khám phá 389 vụ phạm pháp hình sự, bắt 196 vụ đánh bạc, 194 vụ ma túy, 25 vụ về môi trường; lập 178 hồ sơ cai nghiện bắt buộc; vận dụng thu hồi nhiều vũ khí,

công cụ hỗ trợ và pháo; nhiều vụ việc mâu thuẫn, tranh chấp trong nội bộ nhân dân xảy ra từ nhiều năm đã được tập trung giải quyết... góp phần kiểm soát, làm giảm một số loại tội phạm và vi phạm pháp luật. Tinh hình an ninh trật tự ở địa bàn cơ sở có nhiều chuyển biến tích cực, được cấp ủy, chính quyền ghi nhận, đánh giá cao. Công tác quản lý nhà nước về an ninh trật tự được tăng cường, hiệu lực, hiệu quả hơn. Ngoài tích cực tham gia công tác phòng, chống dịch Covid-19, lực lượng công an xã còn đóng vai trò quan trọng trong rà soát, kiểm tra, phúc tra, cấp nhật, xây dựng dữ liệu quốc gia về dân cư và cấp căn cước công dân gắn chip điện tử cho người dân.

Phát biểu kết luận, đồng chí Nguyễn Khắc Thận, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh khẳng định: Việc điều động, bổ trí công an chính quy đảm nhiệm các chức danh công an xã đã mang lại những kết quả nổi bật, khắc phục được những tồn tại, hạn chế so với trước khi bổ trí; qua đó góp phần quan trọng bảo đảm an ninh trật tự ngay từ cơ sở, tạo tiền đề quan trọng thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Đồng chí đề nghị thời gian tới các cấp, ngành, huyện, thành phố tiếp tục xác định xây dựng lực lượng công an xã chính quy là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, là nhiệm vụ chiến lược quan trọng, lâu dài để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện. Trước mắt, cần quán triệt, quan tâm chỉ đạo phát huy vai trò, trách nhiệm của lực lượng công an nói chung và công an xã nói riêng trong việc triển khai thực hiện Quyết định số 06/QĐ-TTg, ngày 6/1/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia

DỰ THẢO MỨC CHI...

(Tiếp theo trang 1)

cụ thể, thống nhất, tạo điều kiện thuận lợi cho các đơn vị áp dụng thực hiện. Dự thảo nghị quyết quy định nội dung, mức chi để tổ chức các kỳ thi, cuộc thi, hội thi trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo trên địa bàn tỉnh do Sở Giáo dục và Đào tạo tham mưu xây dựng quy định các nội dung cụ thể... Đối tượng áp dụng là Sở Giáo dục và Đào tạo, phòng giáo dục và đào tạo huyện, thành phố, các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên trên địa bàn tỉnh Thái Bình và các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan.

CÔNG ĐOÀN CÔNG TY ĐIỆN LỰC THÁI BÌNH Đại hội nhiệm kỳ 2022 - 2027

Sáng ngày 20/4, Công đoàn Công ty Điện lực Thái Bình tổ chức Đại hội lần thứ XXVII, nhiệm kỳ 2022 - 2027. Hội Công đoàn Công ty Điện lực Thái Bình có 9 công đoàn cơ sở, 62 tổ công đoàn với 901 đoàn viên. Nhiệm kỳ 2017 - 2022, Công đoàn Công ty đã phối hợp tích cực với chuyên môn trong triển khai nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh, chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho người lao động. Ban Giám đốc Công ty luôn quan tâm chỉ đạo, tạo điều kiện cho hoạt động công đoàn. Hàng năm, Công đoàn đã chủ động tham mưu với Ban Giám đốc mua sắm thiết bị bảo hộ an toàn, phương tiện chuyên dùng cho lực lượng quản lý vận hành lưới điện, góp phần bảo đảm an toàn, tăng năng suất lao động và giúp người lao động yên tâm làm việc.

Tập huấn nghiệp vụ công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật trong Đảng

Thực hiện chương trình công tác kiểm tra, giám sát năm 2022, trong 3 ngày 19 - 21/4, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh tổ chức 5 hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật trong Đảng cho 750 cán bộ, đảng viên làm công tác kiểm tra, giám sát của các đảng ủy, chi ủy, chi bộ trực thuộc. Tại hội nghị, các đại biểu được quán triệt các quy định của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII gồm: Quy định số 22-QĐ/TW, ngày 28/7/2021 về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng; Quy định số 37-QĐ/TW, ngày 25/10/2021 về những điều đảng viên không được làm. Trong đó, đi sâu phân tích những điểm mới của các quy định, những khó khăn, vướng mắc có thể gặp trong quá trình thực hiện các biện pháp nghiệp vụ công tác kiểm tra, giám sát, giải pháp khắc phục những tình huống phát sinh trong thực tế, cơ quan, đơn vị.

Thi tìm hiểu về truyền thống hội cựu chiến binh

Hội Cựu chiến binh (CCB) tỉnh vừa tổ chức hội nghị triển khai cuộc thi tìm hiểu truyền thống hội CCB và Đại hội đại biểu toàn quốc Hội CCB Việt Nam. Cuộc thi tìm hiểu truyền thống hội CCB và Đại hội đại biểu toàn quốc Hội CCB Việt Nam nhằm đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục giúp toàn thể cán bộ, hội viên CCB và các tầng lớp nhân dân hiểu sâu sắc hơn về vị trí, vai trò, chức năng, nhiệm vụ của hội CCB; tạo khí thế thi đua sôi nổi, động viên các thế hệ CCB giữ vững và phát huy truyền thống Bộ đội Cụ Hồ, truyền thống "Trung thành - Đoàn kết - Gương mẫu - Đổi mới", xây dựng

THÁI BÌNH Tổ chức tiêm 19.600 liều vắc-xin phòng Covid-19 cho trẻ em đợt 44

Theo thông tin từ Sở Y tế, Thái Bình đã được phân bổ thêm 19.600 liều vắc-xin phòng Covid-19 cho trẻ em. Từ ngày 21 - 24/4, các địa phương trong tỉnh sẽ tổ chức tiêm 19.600 liều vắc-xin này. Cụ thể, tiêm mũi 1 cho trẻ em từ đủ 6 đến dưới 12 tuổi, trong đó ưu tiên tập trung tiêm cho trẻ 11, 10, 9 tuổi (lớp 6, 5, 4); thứ tự tiêm giảm dần theo độ tuổi. Với trẻ có bệnh lý nền sẽ thực hiện tiêm tại các bệnh viện đa khoa tuyến huyện, thành phố. Để công tác tiêm chủng diễn ra an toàn, hiệu quả, khoa học, Sở Y tế đã ban hành kế

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC

Sở Công Thương Thái Bình tuyển dụng viên chức làm việc tại Trung tâm Khuyến công - Tư vấn phát triển công nghiệp Thái Bình: 1. Tiêu chuẩn, điều kiện đăng ký dự tuyển: Người dự tuyển phải có đủ điều kiện quy định tại Điều 22 Luật Viên chức năm 15/11/2010 và Điều 5 Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ; - Có quốc tịch Việt Nam, có địa chỉ thường trú tại tỉnh Thái Bình; - Từ đủ 18 tuổi trở lên, có đủ sức khỏe để công tác; - Có đơn đăng ký dự tuyển; - Có lý lịch rõ ràng; - Có văn bằng, chứng chỉ phù hợp vị trí việc làm cần tuyển dụng; - Do điều kiện của vị trí tuyển dụng ưu tiên người có kinh nghiệm làm việc về hoạt động khuyến công, tiết kiệm năng lượng, nâng lương tái tạo tại đơn vị sự nghiệp công lập và có kinh nghiệm làm việc tại các doanh nghiệp từ 03 năm trở lên. 2. Số lượng: 02 chỉ tiêu, trong đó:

Table with 5 columns: TT, Vị trí việc làm cần tuyển, Chỉ tiêu, Hạng chức danh nghề nghiệp tương ứng, Trình độ chuyên môn cần tuyển. It lists two positions: 'Tư vấn công nghiệp' and 'Tiết kiệm năng lượng và sản xuất sạch hơn'.

3. Hồ sơ đăng ký dự tuyển gồm: - Phiếu đăng ký dự tuyển (Theo mẫu số 01 của Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ); - Bản sơ yếu lý lịch theo mẫu quy định, có xác nhận của Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn nơi cư trú hoặc của cơ quan, tổ chức nơi người đó đang công tác, học tập (Bản sơ yếu lý lịch tự thuật có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền trong thời hạn 06 tháng), tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển; - Bản sao giấy khai sinh; - Bản sao các văn bằng, chứng chỉ và bằng điểm kết quả học tập; - Giấy chứng nhận sức khỏe do cơ quan y tế cấp huyện, thành phố trở lên cấp, có giá trị trong 06 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển; - 02 phong bì ghi rõ địa chỉ liên lạc, 02 ảnh cỡ 4 x 6. 4. Thời hạn và địa điểm nhận hồ sơ dự tuyển: - Thời hạn từ ngày 21/4/2022 đến ngày 21/5/2022; - Địa điểm: Phòng Hành chính - Tiết kiệm năng lượng và sản xuất sạch hơn, Trung tâm Khuyến công - Tư vấn phát triển công nghiệp Thái Bình, số 144, phố Lê Lợi, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình; - Điện thoại: 02273.847.784. 5. Lệ phí dự xét tuyển: Thực hiện theo quy định tại Thông tư liên tịch số 228/2016/TTLT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ Tài chính, Bộ Nội vụ. Mức lệ phí thu của người đăng ký dự tuyển là 500.000 đồng/người. 6. Phương thức tuyển dụng: Thực hiện thông qua xét tuyển. Chú ý: - Không nhận hồ sơ qua trung gian; - Thời gian tuyển dụng cụ thể: Thông báo sau; - Hồ sơ của các ứng viên không trúng tuyển không trả lại.

Giám đốc TRẦN HUY QUÂN